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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 
อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3ครั้งที่ 1 / 2564วันที่ 11 สิงหาคม 2564 
ณ หอประชุมธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดสมบูรณ์ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทองอินทร์ กันลา    ประธานสภาฯ ทองอินทร์ กันลา     
2 นายสมหวัง วงศ์มะณี รองประธานสภาฯ นายสมหวัง วงศ์มะณี  
3 นายภาษิต  ธุระกิจ เลขานุการสภา นายภาษิต  ธุระกิจ  
4 นายบุญเริง  อัครบาล ส.อบต. หมู่ที่ 1 นายบุญเริง  อัครบาล ลา 
5 นายบุญมี  ทองคําแสง ส.อบต. หมู่ที่ 2 นายบุญมี  ทองคําแสง  
6 นายอุไร  ขจรภพ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายอุไร  ขจรภพ  
7 นายสมหวัง  ปุระณะ ส.อบต. หมู่ที่ 3 นายสมหวัง  ปุระณะ ลา 
8 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 4 นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  
9 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย ส.อบต. หมู่ที่ 4 นางพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย ลา 
10 นายปิยะวัฒน์  พิมมูล ส.อบต. หมู่ที่ 5 นายปิยะวัฒน์  พิมมูล  
11 นายมงคล  ไชยสัตย์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายมงคล  ไชยสัตย์  
12 นายถาวร  ศรีระยศ ส.อบต. หมู่ที่ 6 นายถาวร  ศรีระยศ  
13 นายมงคล  แสนสิงห์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายมงคล  แสนสิงห์  
14 นายหนูจันทร์  กุรัง ส.อบต. หมู่ที่ 7 นายหนูจันทร์  กุรัง  
15 นายสุพรรณ  ธงอาจ ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายสุพรรณ  ธงอาจ  
16 นายไพมณี  สมนา ส.อบต. หมู่ที่ 8 นายไพมณี  สมนา  
17 นายวิชัย  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นายวิชัย  ขันบุตร  
18 นางเครือวรรณ  ขันบุตร ส.อบต. หมู่ที่ 9 นางเครือวรรณ  ขันบุตร  
19 นายสํารอง  วิชัยศร ส.อบต. หมู่ที่ 10 นายสํารอง  วิชัยศร  
20 นายวิรัญ  ภูเนตร ส.อบต. หมู่ที่ 11 นายวิรัญ  ภูเนตร  
21 นายคัมภีร์  อามัสสา ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายคัมภีร์  อามัสสา  
22 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ ส.อบต. หมู่ที่ 12 นายรังสรรค์  อุ่นเจริญ  
23 นายอุดร  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 13 นายอุดร  อุปรา  
24 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร ส.อบต. หมู่ที่ 13 นางสาวสมพร  สมเพ็ชร  
25 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย ส.อบต. หมู่ที่ 14 นายประทวน  ใหญ่แก่นทราย  
26 นายคําตา อิโน ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายคําตา อิโน  
27 นายธงชัย  พรมรักษ์ ส.อบต. หมู่ที่ 15 นายธงชัย  พรมรักษ์  
28 นายหวัน  สารมูล ส.อบต. หมู่ที่ 16 นายหวัน  สารมูล  
29 ร้อยตร ีโยธิน  อุปรา ส.อบต. หมู่ที่ 16 ร้อยตร ีโยธิน  อุปรา  
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ผู้ร่วมรับฟัง  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายประพิช  เขตเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน นายประพิช  เขตเจริญ  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ ชื่อ- สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
หมาย
เหต ุ

1 นายเข็มชาติ  โภคาเทพ นายก อบต. นายเข็มชาติ  โภคาเทพ  
2 นายสหาย  สังฆะมะณี รองนายก อบต. นายสหาย  สังฆะมะณี  
3 นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ รองนายก อบต. นายคําพันธ์  มาตย์วิเศษ  
4 นายสมบูรณ์  แข้คํา ปลัด อบต. นายสมบูรณ์  แข้คํา  
5 นางกอบกุล  เฟื่องฟู รองปลัด อบต. นางกอบกุล  เฟื่องฟู  
6 นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี หัวหน้าสํานักปลัด นางสาวกฤตาภรณ์  ทะราษี  
7 นางสําเนียง  ปัญญา ผอ.กองคลัง นางสําเนียง  ปัญญา  
8 นางนาตยา  มันตาพันธ์ ผอ.กองการเกษตร นางนาตยา  มันตาพันธ์  
9 นายเชิดชาย  รักไท้ ผอ.กองช่าง นายเชิดชาย  รักไท้  
10 นางปราณีธรณ์  ไตรยะสุทธิ ์ ผอ.กองการศึกษา นายพงศกร  เมาะราษี  
11 นายภัทรชัย  มาสเหียร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นายภัทรชัย  มาสเหียร  
12 นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี หน.ฝ่ายนโยบายและแผน นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี  
13 นายอภิไท   เฉลยพจน ์ นักบริหารงานทั่วไป นายอภิไท   เฉลยพจน ์  
14 นายอนุชา  แซ่ลิ้ม ผ.ช.นายช่างไฟฟ้า นายอนุชา  แซ่ลิ้ม  
15 นางสาวปนัดดา ขาวศรี ผช.เจ้าพนักงานธุรการ นางสาวปนัดดา ขาวศรี  
16 นางสาวพัชราภรณ ์ ละมุล ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาวพัชราภรณ ์ ละมุล  
17 นายจิระเดช  ชุมสิงห ์ จพง.ธุรการ นายจิระเดช  ชุมสิงห ์  
18 นางณิชาภา  อุประจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นางณิชาภา  อุประจันทร์  
19 นายสัญญา  ยิ่งกําแหง หน.ฝ่ายก่อสร้าง นายสัญญา  ยิ่งกําแหง  
20 นางวาณี    จรรยา ผช.จนง.ประชาสัมพันธ ์ นางวาณี    จรรยา  
21 นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน ผช.จนง.สาธารณสุข นางสาวศิรินทิพย์ ศรีตะวัน  
22 นางอรทัย  แสงสุระ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ นางอรทัย  แสงสุระ  
23 นางสาวกันยกร  โสภา คนงานทั่วไป นางสาวกันยกร  โสภา  

 

เริ่มประชุมเวลา  09.00 นาฬิกา 
โดยมีนายทองอินทร์  กันลา ตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ทําหน้าที่เป็นประธานใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
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นายทองอินทร์  กันลา  - กล่าวเปิดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2564  
ประธาน    - วันที่ 11 สิงหาคม 2564      

ระเบียบวาระท่ี 1  - เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

นายทองอินทร์  กันลา  - การประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2564 วันที่ 11 สิงหาคม2564ขยายเขต
ประธาน     เวลา 15 วันเรื่องพิจารณาเห็นชอบแผนการประชุมสมัยนี้ก็ประชุม2 วัน คือ  
     วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เป็นวันพิจารณาร่างงบประมาณข้อบัญญัติ  
     ปีงบประมาณ 2565 และ วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นขั้นแปรญัติ  
     มีสมาชิกสภาลา 3 ท่าน 1.ท่านบุญเลิง  อัครบาล 2.ท่านสมหวัง  ปุระณะ  
     3.ท่านพิลัยลักษณ์  เล็กพลอย  

ระเบียบวาระท่ี 2  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายทองอินทร์  กันลา  - เป็นการประชุมสภาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 วาระการประชุม  
ประธาน     ขอแก้ไขเพ่ิมเติม ถ้าท่านใดจะขอแก้ไขเพ่ิมเติมก็สามารถแก้ไขได้ ก่อนจะมี  
     การขอมติการรับรอง เชิญท่านภาษิต ครับ    

นายภาษิต  ธุระกิจ  -  กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในระเบียบวาระท่ี 2เรื่องการรับรอง  
ส.อบต.หมู่ที่ 2      รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอแก้ไขหน้า 15 ชื่อของท่านร้อยตรีโยธิน  
     อุปรา ในวาระการประชุมเป็นนายโยธินขอแก้ไขเป็นร้อยตรีโยธินครับ  
     และขอแก้ไขคําว่าประศุสัตว์เป็นปศุสัตว์ หน้าที่ 19 เป็นคําอภิปรายของ  
     ท่านโยธิน  อุปรา ขอแก้ไขคําว่าเรา เป็น เหล่าหลวง ขอแก้ไขในระเบียบ  
     ที่ผ่านมาครับ ขอบคุณครับ  

นายทองอินทร์  กันลา   -  มีท่านอื่นอีกไหมครับ ถ้าไม่มีขอรับรองรายงานการประชุมของ วันที่ 21  
ประธาน     พฤษภาคม 2564  

     มติที่ประชุม                                                                      

      รับรอง  26 เสียง  
      ไม่รับรอง - เสียง  
      ลา  3 คน  
      รวม  29 คน     
      
ระเบียบวาระท่ี 3  -  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายทองอินทร์  กันลา    3.1) พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2565 
ประธาน     ขั้นรับหลักการ  
     เชิญคณะผู้บริหาร ครับ  

นายเข็มชาติ  โภคาเทพ  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีหน้าที่เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
นายก อบต.     อย่างที่ท่านทราบงบประมาณครั้งที่แล้วผมหดหู่ใจเพราะไม่มีงบลงทุน  
     ดําเนินการแต่ว่าเป็นความโชคดีของ อบต.สะอาดสมบูรณ์ ของเจ้าหน้าที่  
     งบประมาณของหัวหน้าส่วนต่างๆโดยเฉพาะส่วนกองช่างก็เสนอโครงการไป  
     เสนองบอุดหนุนเฉพาะกิจปรากฏว่าเราได้งบอุดหนุนเฉพาะกิจมาเกือบ  
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     20 ล้าน มีการจัดซื้อจัดจ้างมีเงินงบประมาณเหลือจ่าย สี่ล้าน กว่า 
     การของบเหลือจ่าย 4,000,000 คือความโชคดีนี้คืออยู่ได้อยู่รอดของ  
     อบต.สะอาดสมบูรณ์ ถึงแม้ไม่มีงบประมาณตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ  
     2564 ข้อปณิธานที่ผมได้มา เป็นผู้บริหารอย่างน้อยๆให้ผมมีงบประมาณ  
     เพ่ือพัฒนาหน่อย ได้สั่งเจ้าหน้าที่งบประมาณและหัวหน้าส่วนต่างๆทํา  
     ร่างรายจ่ายของแต่ละหน่วยงานว่ามีอะไรจําเป็นที่จะต้องปรับ -ลดที่จะต้อง  
     ดําเนินการงบประมาณปี 2564 ที่เป็นข้อบัญญัติงบประมาณ  
     อบต. สะอาดสมบูรณ์ตั้งงบประมาณการรับที่ 52,156,500 บาท เรียนว่า  
     ณ วันที่  31 กรกฎาคม 2564 สรุปรวมทั้งหมดที่เราประมาณการน่าจะได้  
     ปี 2564 52 ล้านมาแต่ 44,519,148.64 ดังนั้นการจัดทํา งบประมาณปี  2565 
     ก็แล้วแต่ท่าน จะพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบรับหลักการหรือ  
     ไม่รับหลักการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณปี 2565 ประมาณการรายรับ  
     ตั้งงบประมาณไม่ได้ต้องเอารายได้ปี 2563 มาตั้งเป็นปี 2565  
     ร่างงบประมาณปี 2565 ได้ 51,932,900 บาทเป็นงบประมาณแบบสมดุล  
     มีระเบียบกฎหมายใหม่ว่าอบต.สามารถกู้เงินได้ขอบคุณครับ 

นายสมบูรณ์  แข้คํา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  
ปลัด อบต.     ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
     ประจําปีงบประมาณ 2565 ตามท่ีท่านนายกได้แถลงงบประมาณหลักการ  
     และเหตุผลไปแล้ว ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําแถลงงบประมาณ มีดังนี้  
     ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
     1.สถานะการคลังในปี 2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564  
      1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  
      1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 26 ,507,648.52   บาท  
      1.1.2  เงินสะสม   จํานวน  76 ,716,098.52   บาท  
      1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 11 ,782,023.62  บาท 
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      ขออนุญาตไปท่ีรายรับในปีงบประมาณ 2565 ดูหน้ารายรับที่เป็นตาราง  
     เปรียบเทียบ 3 ปีงบประมาณ ดังนี้  
 

รายรับ รายรับจริง ประมาณการ ประมาณการ 
 2563 2564 2565 

รายได้จัดเก็บ    
หมวดภาษีอากร 15,146.55 27,500.00 35,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 177,718.87 55,900.00 167,400.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 145,795.54 160,000.00 145,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์ 903,074.00 901,000.00 800,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 397,614.00 561,100.00 514,000.00 
หมวดรายได้จากทุน 6,700.00 5,500.00 6,500.00 
รวมรายได้จัดเก็บ 1,646,048.96 1,711,000.00 1,667,900.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดภาษีจัดสรร 20,884,487.94 22,445,500.00 20,965,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

20,884,487.94 22,445,500.00 20,965,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

   

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,804,138.00 28,000,000.00 29,300,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

27,804,138.00 28,000,000.00 29,300,000.00 

รวม 50,334,674.90 52,156,500.00 51,932,900.00 
 
 

    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
รายจ่าย 

รายจ่าย รายจ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ 
 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

รายจ่ายงบประมาณ    
งบกลาง 16,395,921.00 17,757,165.00 18,407,458.00 
งบบุคลากร 17,224,617.26 18,968,711.00 18,292,154.00 
งบดําเนินงาน 12,475,872.06 14,135,024.00 10,554,808.00 
งบลงทุน 893,000.00 676,100.00 2,475,480.00 
งบเงินอุดหนุน 355,000.00 344,500.00 2,203,000.00 
งบรายจ่ายอื่น 0.00 25,000.00 0.00 
รวมจ่ายทุกงบประมาณ 47,344,410.32 51,906,500.00 51,932,900.00 
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       ร่างข้อบญัญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2565  
       โดยแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดงันี้  
 

ด้าน รวม 
ด้านบริหารทั่วไป  
แผนงานบริหารงานทั่วไป 11,948,720 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1,373,100 
ด้านบริการชุมชนและสังคม  
แผนงานการศึกษา 9,419,416 
แผนงานสาธารณสุข 1,669,400 
แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1,652,318 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 50,000 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 445,000 
ด้านเศรษฐกิจ  
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 4,010,908 
     แผนงานการเกษตร 1,027,260 
     แผนงานการพาณิชย์ 1,929,320 
ด้านการดําเนินงานอื่น  
     แผนงานงบกลาง 18,407,458 
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 51,932,900 
 
นายทองอินทร์  กันลา  - เป็นการรายงานเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายปี 2565 มีทั้งหมด  
ประธาน     11 แผนงานท่านปลัดก็นําเรียนรายละเอียดไปแล้วท่านสมาชิกคงจะได้  
     อ่านดูมาแล้วครับก็จะให้ท่านอภิปรายได้เสนอความคิดเห็นครับ 
     เชิญท่านไพมณีครับ 

นายไพมณี  สมนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพขอพิจารณาแผนงานทั่วไป  
ส.อบต. หมู่ที่ 8       ผมขอตําหนิหน้า 6 ข้อบัญญัติส่วนที่ 2 หน้า 7 ครับ แผนงานทั่วไปโครงการ  
     เกี่ยวกับค่าตอบแทนในข้อบัญญัติตั้งไว้ 1,713,600 บาทจํานวน 16 คน  
     ผม สงสัย คือท่านตั้งไว้เพ่ือสมาชิก 16 ท่านเป็นการคาดการณ์แล้ว  
     เดือน ตุลาคม  เดือน พฤศจิกายนไม่มีการเลือกตั้งแล้ว 16 ท่าน 
     เงิน 1 ล้านกว่า ท่านจะเอาที่ไหนมาจ่ายครับขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์ กันลา  - เชิญท่านปิยะวัฒน์ ครับ 
ประธาน 
 
นายปิยะวัฒน์พิมมูล  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพก็เข้าใจที่ท่านไพมณีพูดจริงๆ  
ส.อบต. หมู่ที่ 5    การทํางบประมาณขนาดตัวเลขท่านยังทําผิดงบประมาณ14,940,160 บาท  
     งบประมาณท่ีจะมาจ่ายในส่วนของสมาชิกสภาผิดไปตั้งเกือบ300,000 บาท  
     จริงๆก็อยากจะให้รัดกุมกว่านี้ครับขอบคุณครับ 
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นายทองอินทร์ กันลา  - เชิญท่านปลัด ครับ 
ประธาน 
 

นายสมบูรณ์  แข้คํา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกรณีในเรื่องของค่าตอบแทนสมาชิก  
ปลัด อบต.     ไม่ได้ตั้งสุ่มนะครับ มีหนังสือมาจากกกต.ส่วนกลางคือ อบต.  
     ตั้งงบประมาณเลือกตั้งปี 2565 เพราะฉะนั้นท่านได้เลือกแน่นอนมีหนังสือ  
     มาแล้ว เขาก็เลยให้ตั้ง ต้องใช้ 32 คนงบพัฒนาเราไม่มีเลยครับ เราต้อง  
     ปรับลดทุกส่วนลงเลย เพราะรายได้เราตั้ง ลดลงเหลือแค่ 51 ล้าน ส่วนที่ว่า  
     ไม่ได้เลือกตั้งท่านจะเอามาจากไหนเดือนตุลาคมถ้ายังไม่ได้เลือกตั้งก็จ่าย  
     ไปเลยครับ 30 คนมันมียอดรวม 1 ล้านกว่า แล้วถ้าเดือนพฤศจิกายน  
     ไม่ได้เลือกเราก็จ่ายอีก เพราะว่าเดือน หนึ่งประมาณ 200,000 กว่าบาท  
     แล้วในกรณีที่สมาชิกใหม่เขาตั้งไว้ประหยัดสุดเพ่ือให้ตรงกับเป้าหมายที่สุด  
     ไม่ต้องโอนอีกครับ 

นายทองอินทร์ กันลา  - เชิญ ท่านไพมณี ครับ 
ประธาน 
 

นายไพมณี  สมนา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพจากที่ท่านปลัดเจ้าหน้าที่งบประมาณ  
ส.อบต. หมู่ที่ 8      ได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทน ผมมีข้อสงสัยที่ตั้งไว้ให้สมาชิกท้ังหมด 16 คน  
     ท่านคาดว่าจะมีการเลือกตั้ง ถ้ารับหลักการไปแล้วไม่ได้เลือกตั้ง  
     เงินจะพอจ่ายหรือไม่มีเงินเป็นก้อนผมก็เชื่อท่านครับเพราะกฎหมายกกต.  
     ให้เลือกตั้งผมให้สมาชิกพิจารณาก็แล้วกันครับมันเกี่ยวกับตัวเราด้วย  
     ขอบคุณครับ 

นายทองอินทร์ กันลา  - พิจารณาแผนงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายในมีท่านใดจะอภิปราย  
ประธาน     ถ้าไม่มีไปที่แผนงานการศึกษา  นะครับ ต่อ ไปแผนงานสาธารณสุข 
     มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีไปที่แผ นงานสังคมสงเคราะห์ 
     มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีไปที่แผนงานสร้างความเข้มแข็ง  
     ของชุมชนมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีไปที่ แผนงานการศาสนา  
     วัฒนธรรมและนันทนาการมีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีไปที่  
     แผนงานอุตสาหกรรมและโยธามี ท่านใดจะ อภิปรายไหมครับถ้าไม่มีไป ที ่
     แผนงานการเกษตร มีท่านใดจะอภิปรายไหมครับ เชิญท่านสมหวัง ครับ 

นายสมหวัง วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดูแผนงานที่ 9 เป็นญัตติของผู้บริหาร  
ส.อบต.หมู่ที่ 14      เสนอต่อสภาพิจารณาผมมีข้อสงสัยคือแผนงานการเกษตรที่ผ่านมาทุกปี  
     องค์กรเราตั้งงบประมาณในการผลิตปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยราคาถูกให้กับพ่ีน้อง  
     ในตําบลเราได้ใช้ ปีนี้ในการจัดทําร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้  
     สภาพิจารณาตอนนี้ไม่มี แล้ว ไม่รู้ว่าเหตุผลไหน การผลิตปุ๋ยมันมีเงิน  
     ย้อนกลับเรา ลงทุนแล้วมีเงินย้อนกลับเข้าสู่อบต.เรา ผมอยากถามว่าปีนี้  
     ไม่มีงบประมาณผลิตปุ๋ยหรือปีท่ีผ่านมาลงทุนไปแล้วเก็บเงินไม่ได้ปัญหา  
     ที่ผมอยากเรียนถามเหตุผลที่ไม่ตั้งในการผลิตปุ๋ยในปี 2565 มันติดขัด  
     ตรงไหน ขาดทุนตรงไหน เหตุและผล ผมอยากทราบครับ ขอบคุณครับ  
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นายทองอินทร์  กันลา    - เชิญท่านไพมณี ครับ  
ประธาน      
      
นายไพมณี  สมนา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมยังติดใจ ยังไม่เข้าใจ โรงปุ๋ยขาดทุน
ส.อบต. หมู่ที่ 8       ได้ยังไง ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลมีความดีเด่นให้กับตําบลสะอาดสมบูรณ์  
     ผมเข้าใจเจ้าหน้าที่ ท่านผอ.ในด้านการเกษตร ที่บอกว่าขาดทุน มันเป็นไป  
     ไม่ได้ ขอบคุณครับ  
      
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านโยธิน  อุปรา ครับ  
ประธาน 
 
 

ร้อยตรีโยธิน  อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเก่ียวกับแผนงานโครงการผลิตปุ๋ยผมมี  
ส.อบต.หมู่ที่ 16     ข้อเสนอแนะอาจจะเป็นทางออกได้โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีคือ  
     คุณภาพปุ๋ยดีอยู่แล้วดังนั้นทางออกท่ีผมจะเสนอคือปรับราคาข้ึนได้ไหม  
     แต่ก่อนจะปรับ ราคาข้ึนต้องทําความเข้าใจกับสภาผู้บริหารก่อนและพ่ีน้อง  
     ในตําบลให้ทราบด้วยเหตุผลใดที่ต้องขึ้นราคา  วัสดุปกรณ์เครื่องมือในการ  
     ผลิตมีการซ่อมแซมทุกอย่างต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพ่ือให้อุปกรณ์นั้นมี  
     คุณภาพและดําเนินงานที่จะบริการพี่น้องในชุมชนตําบลของเรา  
     ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญท่านอุดร อุปรา ครับ 
ประธาน 
 
นายอุดร  อุปรา    - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแผนงานการเกษตรโรงปุ๋ยชีวภาพของ  
ส.อบต. หมู่ที่ 13     ตําบลสะอาดสมบูรณ์เป้าหมายหลักของโรงปุ๋ยไม่ได้เน้นที่ผลกําไร หรือ  
     ว่าขาดทุนการสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพ เพ่ือให้ประชาชนได้รับคือปรับปรุงผืนดิน  
     ราคาปุ๋ยชีวภาพ ราคากระสอบละ 200 บาทก็ขาดทุนแล้วครับ 
 
นางนาตยา  มันตาพันธ์  - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ในการตั้งงบประมาณดิฉันไม่รู้ระเบียบ  
ผอ.กองการเกษตร    ตั้งใหม่ได้ไหมในปีนี้ ปีหน้าเราเริ่มต้นใหม่ได้ไหมคะ ขอบคุณคะ  
 
 
นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญท่านสหาย ครับ  
ประธานสภา 
 
นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนประธานที่เคารพ ด้วยสมาชิกสภาเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้  
รองนายก อบต.    ข้อบัญญัติปี 2565 ได้ผ่าน แผนงานต่างๆ ดูแล้วก็เหมือนเดิม โครงการที่  
     สมาชิกพูดเยอะคือโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เราอยากให้ตั้งเพื่อให้  
     เป็นประโยชน์ของชุมชนสรุปคือเราทําปุ๋ยปีนี้คงจะไม่ได้แล้วเพราะผ่าน  
     คณะกรรมการมาหมดแล้ว ต้องเป็นปีต่อไป ขอบคุณครับ  
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นายทองอินทร์  กันลา   - แผนงานการเกษตรไม่มีใครอภิปรายอีกนะครับ ต่อไปแผนงานการพาณิชย์  
ประธาน     มีท่านใดอภิปราย เชิญท่านวิรัญ ครับ  
 
 
 
นายวิรัญ  ภูเนตร    - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ พอดีน้ําประปาหมู่ 11 เป็นน้ําประปาใหม่ 
ส.อบต. หมู่ที่ 11     เปิดแล้วน้ําไม่ไหล ผมต้องไปเปิดตัวเดิมให้พ่ีน้องได้ใช้ ถังไม่ดีเปิดนิดเดียว  
     ก็ต้องไปปิด เพระถังชํารุด ขอบคุณครับ  

นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านสมหวัง ครับ  
ประธาน  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแผนงานพาณิชย์จริงๆแล้วญัตติของ  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     คณะผู้บริหารเสนอต่อสภาเป็นการที่จะแก้ไขปัญหาให้พ่ีน้องประชาชน  
     เรื่องน้ําเป็นปัจจัยหลักของพ่ีน้องในตําบลเราในกรณีที่จะแก้ไขปัญหากับ  
     พ่ีน้องไม่มีเลยอย่างหมู่ ที่ 6 มีความเดือดร้อนต้องการให้ผู้บริหารแก้ปัญหา  
     ให้กับพ่ีน้องขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์ กันลา   - เชิญท่านปิยะวัฒน์ ครับ 
ประธาน  
 
นายปิยะวัฒน์  พิมมูล  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพในส่วนงบประมาณผมเข้ามาทําหน้าที่  
ส.อบต. หมู่ที่ 5     เดิมงบประมาณแค่ 20 กว่าล้านเองทุกหมู่บ้านได้รับงบประมาณ  
     โครงการต่างๆตอนนี้งบประมาณ 52 ล้านบาท  8-9 ปี แล้วงบประมาณ  
     ที่จะพัฒนาไม่มีเลย แต่ตั้งงบประมาณทุกปีแต่ละส่วนแต่ละกอง จะเป็นพวก 
     วัสดุใช้สอยส่วนไหนไม่จําเป็นก็ จะไม่บรรจุต้องคํานึงถึงพ่ีน้องประชาชน  
     ด้วยครับ  ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์ กันลา   - เชิญท่านนายมงคล  ครับ  
ประธาน 
นายมงคล  ไชยสัตย์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ พิจารณาข้อบัญญัติปีงบประมาณ  
ส.อบต. หมู่ที่ 6    2565 เรื่องแผนงานการพาณิชย์สําหรับบ้านสะอาดสมบูรณ์ทุกคนมีความ  
     เดือดร้อนเรื่องน้ําประปาทุกคนก็รู้ผู้บริหารสูงสุดก็รู้ว่าเป็นอย่างไรก็รอแต่  
     พายุฝนตกน้ําหนองแห้งไม่มีประปาใช้มาแล้วหลายเดือน แล้ว ได้ใช้รถ  
     ขนน้ําตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ขนน้ํามาให้ วันละสาม ครั้งอยากให้ผู้บริหาร  
     ดูแลด้วยครับ ขอบคุณครับ  
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นายทองอินทร์ กันลา   - มีท่านใดจะอภิปรายแผนงานการพาณิชย์ไหมครับ ถ้าไม่มีไปงบกลางครับ  
ประธาน     เชิญท่านปลัด ครับ  
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมขออนุญาตสรุปรวมครับผมได้ฟัง  
ปลัด อบต.     หลายท่านอภิปรายในประเด็นซ้ําๆเมื่อก่อนตั้งงบประมาณ 10 -20  
     ล้านบาททําไมไม่มีงบพัฒนาได้ทุกหมู่บ้านเดี๋ยวนี้ 50  ล้านก็  ไม่มีงบพัฒนา  
     อีก ท่านดูตามเอกสารเลยนะครับ  ปีนี้  51 ล้านบาทมันแบ่งเป็นหมวด  
     อยู่ประมาณ  6 หมวดท่านก็ดูไปเป็นหมวดถ้าท่านว่ากิจกรรมไหนมันไม่น่า  
     ทําวันที่ 16 แป รญัตติท่านก็ตัดออกเลย  ส่วน เรื่องภัยแล้ง  น้ํา ประปา  
     ไว้คุยในวาระอ่ืนๆขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านสมหวัง ครับ  
ประธาน  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพได้ฟังเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจง  
ส.อบต.หมู่ที่ 14    การจัดการงบประมาณปี 2565 ฝ่ายนิติบัญญัติคือสภาได้พิจารณาว่า  
     อันไหนจําเป็นเราก็อยากให้เจ้าหน้าที่ทํางานให้กับพี่น้องเหตุผลของพวกผม  
     คือสภาก็มองอยู่ว่าถ้ามันจําเป็นเราก็ไม่ตัดขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านไพมณี ครับ  
ประธาน  
 
นายไพมณี  สมนา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพคณะบริหารได้ชี้แจงเพื่อความสบายใจ  
ส.อบต. หมู่ที่ 8    ประเด็นอภิปรายค่าตอบแทนของท่านอาจติดใจตามงบประมาณ  
     ถ้าค่าตอบแทนไม่มีก็สามารถเอาโครงการโครงสร้างพื้นฐานมาทําได้ครับ  
     ก็ผ่านสภาเราครับวันนี้ผมว่ารับหลักการไปก่อนเพื่อความสบายใจ  
     ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - คงไม่มีผู้อภิปรายเกี่ยวกับร่างงบประมาณปี 2565 ก็จะขอเห็นชอบ  
ประธาน     เกี่ยวกับรับหลักการของปี งบประมาณปี 2565  
     มติที่ประชุม  
      เห็นชอบรับหลักการ 26 เสียง  
      ไม่เห็นชอบ  -  
      ลา   3 คน  
      รวม   29 คน  
     ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 3 คนข้ึนไปนะครับ ให้สภาเราเป็นคนเสนอชื่อ  
     จะเอากี่คนและมีผู้รับรองด้วย เชิญท่านสุพรรณ ครับ  
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นายสุพรรณ  ธงอาจ   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ เสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน  
ส.อบต. หมู่ที่ 8 
 
นายทองอินทร์  กันลา  - ให้ตั้งคณะกรรมการ 3 คน ให้เสนอชื่อ 3 คน คัรบและผู้รับรอง  
ประธาน     เชิญท่านสุพรรณ ครับ  
 
นายสุพรรณ  ธงอาจ   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมเสนอท่านมงคล  ไชยสัตย์  
ส.อบต. หมู่ที่ 8    เป็นคนที่ 1 คัรบ ผู้รับรอง 1.นายคัมภีร์ อามัสสา 2. นายอํานาจ จอมคําสิงห์ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - ท่านสุพรรณ เสนอ ท่านมงคล  ไชยสัตย์ เป็นกรรมการคนที่ 1 ขอผู้รับรอง  
ประธาน      เชิญท่านอุดร  อุปรา ครับ  
 
นายอุดร  อุปรา    - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผมเสนอท่านปิยะวัฒน์  พิมมูล  
ส.อบต. หมู่ที่ 13     เป็นกรรมการคนที่ 2 ผู้รับรอง 1.นายคําตา  อิโน 2.นายอุไร  ขจรภพ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - ท่านอุดร เสนอ ท่านปิยะวัฒน์  พิมมูล เป็นกรรมการคนที่ 2 ท่านใด  
ประธาน     จะเสนอท่านที่ 2มีไหมครับ เชิญท่าน คําภีร์ ครับ 
 
นายคําภีร์อามัสสา  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมเสนอท่านโยธิน  อุปรา เป็นกรรมการ  
ส.อบต. หมู่ที่ 12     คนที่ 3 ผู้รับรอง 1.นายบุญมี  ทองคําแสง 2.นายสมหวัง  วงศ์มะณี  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - ท่านคัมภีร์เสนอ ท่านโยธิน มีท่านใดจะเสนอคนที่ 3 อีกไหมครับ ถ้าไม่มี  
ประธาน     แสดงว่าที่ประชุมตั้งกรรมการแปรญัตติ 3 ท่าน แล้วก็ไปตั้งประธาน  
     หลังจากประชุมเสรจ็ กรรมการ แปรญัตต ิ3 ท่าน  
     1.ท่านมงคล  ไชยสัตย์  
     2.ท่านปิยะวัฒน์  พิมมูล  
     3.ร้อยตรีโยธิน  อุปรา เป็นกรรมการแปรญัตติ  
 
     3.2พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 
นายทองอินทร์  กันลา  - เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดครับ  
ประธานสภา  
 
นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าสู่สภาเห็นชอบ  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   และเสนอผู้บริหารประกาศใช้ได้รวบรวมเอกสารหลักฐานแต่ละหมู่บ้าน  
     จากผู้นําและสมาชิกได้ประชุมกันแต่ละหมู่บ้านเข้ามา โดยยกเว้น  
     การประชาคม แล้วมาสู่คณะสนับสนุนจัดทําแผนโดยปลัดเป็นประธาน  
     ยื่นต่อคณะพัฒนาท้องถิ่นโดยนายกเป็นประธานจากนั้นเข้าสู่สภาให้ส ภา 
     เห็นชอบเพื่อเสนอผู้บริหารประกาศใช้แผนปี 2566  - 2570 ตามมติเ ขาให้ 
     ทําเสร็จก่อนเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไปแผนปี 2566 –2570  
     มีทั้งหมด  7 ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมี  3 
     แผนงานด้านอุตสาหกรรมและโยธาแผนงานการเกษตรแผนงานเคหะ 



12 
 

 
     และชุมชนรวม 360 โครงการยุทธศาสตร์ที่  2 มี 2 แผนงาน 
     แผนงานการศึกษาแผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมรวม 28 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  3 ด้านคุณภาพเสริมสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 
     มี 4 แผนงานแผนงานสาธารณสุขแผนงานสังคมสงเคราะห์แผนงาน  
     สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแผนงานงบกลางมี 19 โครงการยุทธศาสตร์  
     ที่ 4 ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     มี  1 แผนงานแผนงานรักษาความสงบภายในรวม 10 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านเศรษฐกิจอาชีพและรายได้ที่ยังยืนมี  2แผนงาน  
     แผนงานการเกษตรแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
     รวม 5 โครงการยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ  
     สิ่งแวดล้อมมี  1 แผนงานแผนงานการเกษตรรวม  7 โครงการ  
     ยุทธศาสตร์ที่  7 ด้านบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะ  
     แก่ประชาชนมี  1 แผนงานแผนงานบริหารทั่วไปรวม 15 โครงการ  
     มีโครงการทั้งหมด 444 โครงการให้สภาพิจารณาและขอความเห็นชอบ  
     เพ่ือเสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้ของปี 2566 - 2570 ขอบคุณค่ะ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านไพมณี  ครับ  
ประธาน 
 
นายไพมณี  สมนา   - ก ราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ผม สงสัยในการพิจารณาแผน  
ส.อบต.หมู่ที่ 8     ไม่ใช่เดือนนี้มันอยู่ใน ช่วงเดือนพฤษภาคมแต่ปีนี้ทําไมต้องมาบรรจุให้สภา  
     พิจารณาพร้อมกับข้อบัญญัติยุทธศาสตร์โยธาหลายโครงการหมู่ที่  4  
     ขาดขุดลอกร่องน้ําผมมาเปรียบเทียบปี 2561 - 256 5  ขาดหลาย  
     หมู่บ้านครับหรือเป็นโครงการแล้วก็ขอความชี้แจงด้วยครับขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญนางบูรณ์ศิริ  ครับ  
ประธาน 
 
นางบูรณ์ศิริ  ภาวะลี   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเนื่องจากแนวทางการจัดการ  
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน   แผนพัฒนาท้องถิ่นของพ.ศ. 256 6-  2570 มีหนังสือสั่งการมา 
     ปกติเดือนกุมภาพันธ์ –มีนาคมเรา จะทําแผนปี 2561 – 2565 ไปแล้ว  
     มีหนังสือสั่งการมาใหม่ว่าให้ทําของปี  2566 – 2570 ให้เสร็จภายใน  
     เดือนตุลาคมก็ได้ออกประชาคมทางหมู่บ้านให้ส่งเข้ามาแล้วรวบรวม  
     เข้าคณะ สนับสนุนเข้าคณะพัฒนาเข้าสู่สภาและเสนอผู้บริหาร  
     เพ่ือประกาศใช้ของปี 2566 – 2570 ต่อไปขอบคุณค่ะ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านอํานาจ  ครับ  
ประธาน 
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นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ ผมติดใจคือโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ํา  
ส.อบต. หมู่ที่ 4    แบบสี่เหลี่ยมฝาปิด มันไม่มีในร่างแผนครับ สามารถเพ่ิมเติมได้ไหมครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - มันอยู่ในแต่ละด้านครับ มันอยู่ในแผนงานนะครับ เชิญท่านโยธิน ครับ  
ประธาน 
 
ร้อยตรีโยธิน  อุปรา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ การพิจารณาร่างแผนพัฒนา 5 ปี  
ส.อบต. หมู่ที่ 16     พ.ศ.2566-2570 ผมเองก็ดีใจครับ ที่ผ่านมาแผนที่เสนอครอบคลุม  
     ครบถ้วน ขอบคุณเจ้าหน้าที่แผนที่ได้บรรจุไว้ ขอบคุณครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านสมหวัง  ครับ  
ประธาน 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเราได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     5 ปีพ.ศ. 2566 - 2570 ตามท่ีได้รับฟังเจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนท่านก็มี  
     หนังสือไปหาแต่ละชุมชนให้พิจารณาเพื่อบรรจุแผน  5 ปีก็คงชัดเจนเพื่อจะ  
     มาพัฒนาความต้องการของพ่ีน้องจะ ได้ครอบคลุมไปทุกด้านก็เห็นด้วย  
     ในการพิจารณาแผน 5 ปีพ.ศ. 2566- 2570 ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - มีท่านอื่นจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมนะครับ  
ประธาน 
     มติที่ประชุม 
      มติเห็นชอบ  26 เสียง  
      ไม่เห็นชอบ  -  
      ลา   3 คน  
      รวม   29 คน  
     3.3 ขออนุมัติจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้างแบบ  
     ปรับราคาได้ (ค่า k) 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ นายเชิดชาย  ครับ 
ประธาน 
 
นายเชิดชาย  รักไท้   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพนําเรียนค่า  Kมีหนังสือสั่งการ 
ผอ.กองช่าง     ของคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี 2559 เป็นมติคณะรัฐมนตรีหลักเกณฑ์ประเภท  
     งานก่อสร้างสูตร คํานวณ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้กรมบัญชีกลาง  
     ทําหนังสือแจ้ง มาท่ี อบต. ที่ ภค (กจว)  0405 / ว 110 ลงวันที่ 5 มีนาคม  
     2559 อยู่ในหมวดลงทุนค่า  K มีสูตรคํานวณตามสูตรที่ปรับราคาได้ 
     สูตรคํานว ณของงาน สูตร คํานวณของลูก รัง สูตรคํานวณของชลประทาน  
     งานทางก็มีถนนคอนกรีตถนนลาดยางทรายเยอะครับสูตรค่า K  
     เมื่อคํานวณตามสูตรได้ที่ ค่า 0.96 - 1.04 ผู้รับจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชย 
     แต่ถ้าคํานวณราคาที่ปรับค่าได้เกิน 1.04 เราต้องเสียค่าชดเชยให้กับผู้ว่าจ้าง 
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     หา กคํานวณแล้วได้ต่ํากว่า 0.96 เราต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  
     คงเหลือถนนลาดยางอีก  1 ตัว 9 ,955 ,000 บาท และงบประปาของบ้าน  
     ป่าเพ่ิมอีก  1 ล้าน กว่าบาทรวมกันแล้วประมาณ 10 ล้าน เฉพาะ  
     ถนนลาดยาง  2 ตัวประมาณ 3  ล้านกว่าบาท การคาดคะเนของกองช่างซึ่ง  
     เสนอผ่านผู้บริหารและเพ่ือรับการพิจารณาผ่านสภาเพราะตอนผมคํานวณ  
     ถนนลาดยางน้ํามันลิตรละ 25 บาทปัจจุบันน้ํามัน 30 บาทงบที่จะใช้ไม่พอ  
     เขาขอมาประมาณ 50 ,000 กว่าบาทแต่ผมตั้งไว้ 20 ,000 บาทมันขาดอยู่  
     ประมาณ 30,000 บาทนําเรียนสภาเพ่ือพิจารณาครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านไพมณี  ครับ 
ประธาน 
 
นายไพมณี  สมนา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกรณีผอ .ช่างโยธาจะขออนุมัติเพ่ิมเติม  
ส.อบต. หมู่ที่ 8    ในงบที่มีอยู่ 20 ,000 บาทจะขอ ความเห็นชอบ จากสภา  30 ,000 บาท  
       ผมสงสัยคือผู้รับเหมาต้องย้อนคืนให้เขาด้วย หรอครับเพราะท่านผอ .ชี้แจง 
     แบบวิชาการข้อสงสัยของผมถ้าได้ไปเพิ่มแล้วจะจ่ายให้โครงการไหนบ้าง  
     แล้วโอนจากไหนครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านปลัด  ครับ 
ประธาน 
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาคือโครงการในปี 2564 ทั้งหมด  4 โครงการ  
ปลัด อบต.     มีประปาหมู่ 11 แอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ 12 แอสฟัลติกติกคอนกรีตหมู่ 10  
     หมู่ที่  6 กําลังทํายังไม่เสร็จคือตอนที่เราคํานวณค่าก่อสร้างคํานวณ  
     ค่าเหล็กค่าหินค่าปูนมันมีอยู่  2 อย่างมาปรับค่า kได้ครึ่งหนึ่ง  
     อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ราคาน้ํามันผอ .กองช่างคํานวณราคากลางน้ํามันอยู่ที่  
     25 บาทปัจจุบันประมาณ 29 บาทฉะนั้นผู้ประกอบการเ ขาทํางานไปแล้ว  
     ผู้ประกอบการบางคนเ ขาก็รู้ว่ามันมีระเบียบของค่า kเขาก็ขอเงินคืน  
     จากท้องถิ่นการคืนของค่า k จะได้กี่บาทมันจะมีสูตรคํานวณสูตรค่า k ครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านไพมณี  ครับ 
ประธาน 
 
นายไพมณี  สมนา   - กราบ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพเป็นความรู้นะครับที่ผมถามมี  2 
ส.อบต.หมู่ที่ 8     ประเด็นประเด็นแรกที่ท่านปลัดชี้แจงผมเข้าใจครับต้องชดเชย ให้เขา 
     อีกประเด็นคือเงินจํานวน 30 ,000 บาทท่านจะเอามาจากโครงการไหน  
     ขอความชัดเจนก่อนจะเห็นชอบครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านผอ.กองช่าง  ครับ 
ประธาน 
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นายเชิดชาย  รักไท้   - ท่ านดูหนังสือครับโอนงบมาจากงบกลางจากเงินสะสมประกันสังคมตั้งไว้  
ผอ.กองช่าง     300 ,000 บาทโอนมา 30 ,000 บาทเพ่ือชดเชยค่าก่อสร้างค่า k  
     จากงบกลางจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมโอน 45 ,900 บาท 
     แผนงานทั่วไปโอน ลด จากแผนงานบริหารทั่วไปหมวดเงินเดือน  
     ค่าตอบแทนเลขานุกาท่ีปรึกษานายกโอน ลดมา 21 ,600 บาทโอน ลด 
     จากเงินบริหารงานทั่วไปหมวดเงินเดือนโอน ลด  30 ,000 บาทสุดท้าย  
     โอนมาจากบริหารงานทั่วไปโอนเงินเดือนของบุคลากร 52 ,500 บาท 
     ในเงินชดเชยค่า k ครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านไพมณี  ครับ 
ประธาน 
 
นายไพมณี  สมนา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านผอ .ท่านชี้แจงตามหนังสือ  
ส.อบต.หมู่ที่ 8      เป็นเงิน 100,000 กว่าบาทคําถามท่ีผม จะถาม ท่าน  คือ จะใช้แค่  
     50,000 บาทท่านมีแล้ว 20,000 บาทแต่ท่านชี้แจงมาจากโครงการต่างๆ  
     ท่านจะได้เงินจากสภาประมาณ 100,000 กว่าบาท แต่ท่านจะใช้จริงๆ  
     ขออนุมัติเพ่ิม 20,000 บาทผมเข้าใจถูกไหมครับทีนี้จะให้สภา เห็นชอบ 
     ตามท่ีท่านบอกไม่รู้ว่ากี่โครงการเป็นเงิน 100,000 กว่าบาทประมาณนี้  
     ไหมครับขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านผอ.กองช่าง  ครับ 
ประธาน 
 
นายเชิดชาย  รักไท้   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนําเรียนครับ ผู้รับจ้างท่านขอมา 3 ผอ.
กองช่าง     โครงการครับ เป็นเงิน 50 ,000 กว่าบาท นําเรียนไปว่าทําไม 180 ,000 บาท 
     เพราะว่าเขาต้องขอในปีงบประมาณ ผมเลยทําเผื่อไว้ของถนนลาดยาง  
     ของหมู่ที่ 15 และ หมู่ที่ 6 10 ,000 บาท แค่ 30 ,000 บาท ยังประมาณ  
     50,000 บาท ผมก็เลยทําขอสภาโอนเพิ่มเติมอันเก่าและอนาคตอีก 2 ตัว  
     ขอบคุณครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านไพมณี  ครับ 
ประธาน 
 
นายไพมณี  สมนา   - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสงสัยเพราะว่าท่านปลัดท่านชี้แจง  
ส.อบต.หมู่ที่ 8    หลังจากท่านปลัดตอบมันเป็นอนาคตประปาหมู่ 1 1 ลาดยางหมู่  6 ไป  
     หมู่  15 คือเรายังไม่ได้เสียค่า Kที่นี้ท่านอนุมัติท่านก็พูดชัดเจนแค่  
     2โครงการท่านให้สภาตีรวมเผื่ออนาคตไปเลยท่านแจ้งจะขออนุมัติ  
     180,000 บาทเพ่ือความชัดเจนก่อน ที่สภาเราจะพิจารณาผมอาจจะเข้าใจ  
     ว่ามีแค่  2 โครงการเป็นเงิน 50 ,000 บาท พอ จะอนุมัติเป็นเงิน  
     180,000บาทจะขอสภาไปรับรอง2โครงการนั้นด้วยใช่ไหมครับขอบคุณครับ 
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นายทองอินทร์  กันลา   - คงจะใช้ตามนั้นนะครับ เพราะว่ามันเป็นเงินสํารองไว้ มีท่านใดจะอภิปราย 
ประธาน      อีกไหมครับ ถ้าไม่มี ขอมติเลยนะครับ 
     มติที่ประชุม 
      เห็นชอบ   25 เสียง  
      ไม่เห็นชอบ 1 เสียง  
      ลา   3  คน  
      รวม   29  คน  
 
     3.4 ขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัด  
นายทองอินทร์  กันลา  - เข้าสู่วาระท่ี 3.4 เลยนะครับขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัด  
ประธาน     มีบันทึกการประชุมหมู่ 3 - 4 - 5 ที่ได้มีการประชุมประชาคมเสนอ 
     ต่อผู้บริหารสภาเป็นผู้อนุญาตให้หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของชุมชน  
     ดําเนินการต่อไปส่วนรายละเอียดจะให้ทางผู้บริหารหรือเจ้าของพ้ืนที่  
     ได้ชี้แจงต่อสภาเชิญท่านผอ.กองช่างครับ 
 
นายเชิดชาย  รักไท้   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพตามที่ประชาชนบ้านแม ตได้ทําเรื่อง  
ผอ.กองช่าง      ขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการสร้างวัดป่าอัมพวันซึ่งทาง อบต.ได้มอบหมาย  
     ให้กองช่างเป็นผู้ดําเนินการเข้าไปสํารวจและปรากฏว่าสํานักพุทธท่าน  
     นําเรียนกับผอ.ได้เข้ามาตรวจสอบใ นวัดป่าอัมพวันมันเป็นที่ดินของป่าไม้ซึ่ง  
     สํานักพุทธไม่ได้มาจับผิดแต่มีหนังสือสั่งการมาจากสํานักพุทธะศาสนา 
     สั่งให้มาดําเนินการในการสร้างวัดเพราะเป็นที่บริจาคหรือซื้อสรุปได้ว่า  
     เป็น ที่ของวัดส่วนหนึ่งแต่ท่ีมีปัญหาก็คืออยู่ในวัดเป็นที่ของป่าไม้เจ้าอาวาส  
     ได้นําแปลงที่ดินไปไว้ที่สํานักพุทธประจําจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านถ่ายเอกสาร  
     มาให้ช่างได้เขียนแบบแล้วแต่หลักเกณฑ์สํานักพุทธกระทรวงคือในการ  
     สร้างวัดหรือจะใช้ประโยชน์ของที่ดินของป่าไม้ต้องผ่านสภาของ อปท.นั้นๆ 
     เพ่ือขออนุญาตสภาเป็นผู้ เห็นชอบ ว่าสามารถจัดตั้งได้เมื่อผ่านสภา  
     นําส่งเอกสารให้สํานักพุทธจังหวัดร้อยเอ็ดนําส่งกรมพระพุทธศาสนาต่อไป 
     เพ่ือเขาจะได้ เห็นชอบ ในการใช้ที่ดินของป่าไม้ในพ้ืนที่ของวัดป่าอัมพวัน  
     ในการขอใช้ที่ดินในการสร้างวัดที่ชาวบ้านได้ทําหนังสือต้องนําเรียนเข้าสภา  
     เพ่ือพิจารณาสามารถจัดตั้งได้หรือไม่ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญ ท่านสมหวัง  ครับ 
ประธาน 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรากําลังพิจารณา  3.4 ขออนุญาต  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     ใช้ที่ดินทางราชการเพ่ือสร้างวัดผมดูแล้วเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ดิน  
     ราชการเพ่ือสร้างวัดดูรายละเอียดในแผนที่ที่แนบโครงการ มา เพ่ือที่จะให้ 
     สภาพิจารณาดูแล้วเป็นแผนที่อําเภอศรีสมเด็จครับเป็นแผนที่ที่ตั้งวัด  
     โพนทองหมู่ที่  9 ตําบลโพ ธิ์สัย อําเภอศรีสมเด็จเห็นสภาเป็นอะไรในการ  
     ที่จะเสนอโครงการให้สภาพิจารณาสภาก็อยากจะเห็นชอบแต่รายละเอียด 
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      ในการส่งเอกสารให้สภาพิจารณาความจําเป็นก็ขอฝากประธานสภา  
     ถึงสมาชิกด้วยว่าในเมื่อเอกสารไม่ชัดเจนผมไม่อยากพิจารณาในข้อนี้เลย  
     อยากให้แนบเอกสารตามความเป็นจริงครับ ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่าน ผอ.กองช่าง ครับ  
ประธาน     
 
นายเชิดชาย  รักไท้   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมต้องขออภัยความหมาย คือ 
ผอ.กองช่าง     ท่าน ถ่ายเอกสาร ถูกแล้วเพราะว่าท่านถ่ายหนังสือสําเนาจากชาวบ้าน  
     แต่พระอาจารย์ ได้ แนบมาเป็นตัวอย่างว่าเอาจากตําบลรอบเมืองก็มี  
     เกษตรวิสัยก็มีศรีสมเด็จก็มีแผนที่ที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไว้คือผู้รับผิดชอบ  
     ของ ท่านได้ถ่ายมาทั้งหมดและผมต้องขอโทษด้วยผมไม่ได้นําเรียนให้ท่าน  
     สมาชิกทราบว่านี่คือถ่ายจากหนังสือขอความเห็นชอบจากชาวบ้านเพื่อให้  
     สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านสมหวัง ครับ  
ปรธาน 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเปิดดูอีกหนังสือประธานในวาระ  
ส.อบต.หมู่ที่ 14     การประชุมยังไม่เซ็นเหมือนกันโครงการนี้แล้วนําสู่สภาให้พิจารณาได้ยังไง  
     อย่างเลขาผู้จดบันทึกก็ยังไม่ได้เซ็นรับรองมาผมว่าในการส่งเอกสาร  
     เป็นเรื่องสําคัญถ้าชัดเจนกว่านี้เรื่องท่ีจะให้สภาพิจารณาไม่ยากขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านรองสหาย ครับ  
ประธาน 
 
นายสหาย  สังฆะมะณี  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเรื่องหนังสือที่ส่งมาให้สภาเป็น  
รองนายก อบต.     ผู้อนุญาตความจริงแล้วผมเห็นตั้งนานครั้งแรกท่ีผมได้รับหนังสือในเรื่อง  
     ของแผนที่มาให้สภาพิจารณาไม่ใช่วัดที่จะให้สภาพิจารณาเห็นชอบมันเป็น  
     ตัวอย่างเจ้าอาวาสท่านไม่รู้หรอกว่าจะ ต้องทํายังไงรู้แต่ว่าเอกสารประกอบ  
     ที่จะส่งมีอะไรบ้าง หนังสือ ตรงนี้เห็น เป็นมติ ชาวบ้านว่ายินดีไม่มีผลต่อ  
     ธรรมชาติมันก็ครบถ้วนแต่ปัญหาของมันไม่ครบในเอกสารคือไม่มีแผนที่  
     โฉนดถ้ามันขัดในระเบียบพี่น้องหมู่  3 หมู่ 4 หมู่ 5 คงคัดค้านมาแล้วอยาก  
     ได้วันนี้ถ้าท่านไม่พิจารณาวันนี้ก็เลื่อนออกไปพิจารณาวันที่ 16 สิงหาคม  
     2564 ก็ต้องทําเอกสารมาใหม่แล้วก็ไปเอาแผนที่มาเข้าสภาใหม่อาจจะ ส่ง 
     ล่าช้าหน่อย ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านภาษิต ครับ  
ประธาน 
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นายภาษิต  ธุระกิจ  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในเรื่องของการจัดตั้งวัดอัมพวัน  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     บ้านเม ตกรณีเป็นจริงหรือไม่จริงก็ข้ึนอยู่กับสภาแต่ความคิดเห็นผม คือ 
     วัดอัมพวันบ้านแ มตเป็นวัดไม่ใช่ที่พักสงฆ์ได้จัดตั้งวัดแล้วมีท่านพระครู  
     อัมพวันเป็นเจ้าอาวาสเรื่องสํารวจมี  2 ข้อ 1.ท่านจะอนุญาต ให้สร้างวัด  
     หรือไม่อนุญาตยังไงวัดอัมพวัน ก็ได้ เรียกว่าวัดแล้ว  2.ในการสร้างวัดมีการ  
     ทําลายป่าสาธารณะมีสารพิษหรือไม่ผมว่ามันมีลับลมคมในเพราะว่าวัด  
     อัมพวันได้จัดตั้งมานานแล้วดังนั้นวัดอัมพวันจะมาขอตั้งวัดได้อีกอย่างไร 
     การจัดตั้งวัดของท่านท่านส่ง แต่ตัวอย่างมาทําไมท่านไม่ทําเอกสารให้ครบ  
     ทําแผนผังวัดของท่านแนบด้วยท่านเอาแต่ตัวอย่างมาขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านอํานาจ ครับ  
ประธาน 
 
นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - กราบเรียนท่านประธานที่เคารพตามท่ีผมทราบข้อมูลคือทางเจ้าอาวาสและ  
ส.อบต.หมู่ที่ 4     กรรมการที่ก่อสร้างวัดคือก่อสร้างทับพ้ืนที่ป่าสงวนทีนี้ก็เลยอยากมากขอให้  
     สภาได้ขอความเห็นชอบให้เป็นวัดมันจะมีความผิดหรือยังไงผมก็ไม่รู้คือการ  
      ก่อสร้างทับพ้ืนที่ป่าสงวนก็คงไม่รู้ก็จะมาขอให้สภา เห็นชอบเพ่ือส่งเอกสาร  
      ให้สํานักพุทธขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านภาษิต ครับ  
ประธาน 
 
นายภาษิต  ธุระกิจ  -  กราบ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ในกรณีวัดอัมพวันท่านมีพ้ืนที่อยู่ 2 ข้าง  
ส.อบต.หมู่ที่ 2     ใช้ไหมครับ ทางหนึ่งสร้างพระใหญ่ พระนวโกฎ นั้นเป็นพ้ืนที่ของวัด  
     แต่วัตถุประสงค์สิ่งก่อสร้างที่ทับป่าสงวนเป็นการสร้างวัดทับป่าสงวน  
     ยังไม่เป็นวัด ทางท่ีเป็นวัดได้คือทางท่ีสร้างพระใหญ่ แต่กรณีท่านส่งเอกสาร  
     เสนอสภาเพ่ือให้สภาเห็นชอบก็ขอรายละเอียดที่ชัดเจนให้เจ้าของพ้ืนที่  
        ชี้แจงขอบคุณครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านอํานาจ ครับ  
ประธาน 
 
นายอํานาจ  จอคําสิงห์   - กราบ เรียนท่านประธานที่เคารพ  ที่ผมสอบถามทางวัดคือ ตรงที่ก่อสร้าง  
ส.อบต.หมู่ที่ 4     พระนวโกฎก็คือไม่ใช่ที่วัดครับส่วนข้อมูลอื่นๆผมก็ไม่รู้อะไรมาก ขอบคุณครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านไพมณี ครับ  
ประธาน 
 
นายไพมณี  สมนา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมได้ฟังเจ้าของพ้ืนที่และผู้ซักถามใน  
ส.อบต.หมู่ที่ 8     ข้อสงสัยฟังแล้ววัดอัมพวันเป็นวัดแล้ว  และสร้าง เสร็จ แล้วแต่ ไปทับที่ป่า  
      สงวนแล้วมีหนังสือมาให้สภาขอความเห็นชอบเพ่ือจะให้ไปอ้างกับเจ้าหน้าที ่
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                                               ว่าสภาได้ เห็นชอบ แล้วมันไม่ถูกครับตามที่ผมฟังก่อนหน้านั้นท่านต้อง  
                                               ดําเนินการมาตั้งนานแล้วขั้นตอนมันไม่ได้เกี่ยวกับป่าสงวนท่านไปซื้อตรงนั้น 
                                               ตรงนี้อันนี้มันเป็นวัดแล้วจะให้สภาพิจารณาให้ตั้งวัดได้ยังไงถ้าเผื่อสภา  
      เห็นชอบ มันก็ซับซ้อนครับ 
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านปิยะวัฒน์ ครับ  
ประธาน  
 
นายปิยะวัฒน์พิมมูล  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ตอนนี้ท่านพระครูท่านจะมาอธิบาย  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     เองครับในส่วนของวัดป่าอัมพวันท่านกําลังเอาเอกสารของการสร้างวัด  
     ท่านจะมาอธิบายให้ฟังครับ เราก็รอรับฟังด้วยครับ ผมได้ประสานไปแล้ว  
     ท่านจะเอาเอกสารมาชี้แจงครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - เชิญท่านอํานาจ ครับ  
ประธาน 
 
นายอํานาจ  จอมคําสิงห์  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กรณีวัดป่าอัมพวันเอาไปเสนอใน  
ส.อบต.หมู่ที่ 4     วันที่ 16 เหมือนที่ท่านประธานแจ้งก็ดีครับ ผมจะประสานทางวัดให้เตรียม  
     เอกสารให้พร้อม ครับ  
 
นายทองอินทร์  กันลา   - ขอมติเลื่อนนะครับ เลื่อนไปวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ให้ทางวัดได้เตรียม  
ประธาน     เอกสารให้พร้อมนะครับ  
     มติที่ประชุม  
      มติเลื่อน  26 คน  
      ไม่เลื่อน  -  
      ลา   3  คน  
      รวม   29  คน  
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องอ่ืนๆ  
นายทองอินทร์  กันลา   - ผมจะขอพักเพราะมีภารกิจต้องไปทําให้สําเร็จ ก็จะให้  
ประธาน     ท่านรองสมหวัง  วงศ์มะณี มาทําหน้าที่ต่อในวาระอ่ืนๆ ครับ  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - ระเบียบวาระอ่ืนๆ ก็จะให้สภาเราได้อภิปรายนะครับ  
ประธาน      เชิญท่านอุดร  อุปรา ครับ  
 
 
นายอุดร  อุปรา    - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพในวาระอ่ืนๆผมก็อยากจะฝากเรียน  
ส.อบต. หมู่ที่ 13     ถามท่านประธานสภาไปยังคณะผู้บริหารเกี่ยวกับไฟฟ้าสองสว่างตามถนน  
     ซึ่งทางบ้านหนองผือหมู่ 13 ใช้ไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนชํารุดมานานแล้ว  
     พูดหลายครั้งแล้วเพราะไฟฟ้าส่ องสว่างมันดับหมดทั้ง  7 หลอดอันนี้ไปดูแล  
     ให้ด้วยขอบคุณครับ 
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นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านคัมภีร์ ครับ  
ประธาน 
 
นายคัมภีร์  อามัสสา  - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมมีเรื่องมาเรียนถามไปยังผู้บริหาร  
ส.อบต. หมู่ที่ 12     สําหรับโครงการของผมที่ทําเรื่องมาขอถนนลูกรัง จะได้ไหมครับ  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านวิชัย ครับ  
ประธาน 
 
นายวิชัย  ขันบุตร   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมอยากจะถามไปยังผู้บริหาร  
ส.อบต.หมู่ที่ 9     ผมมีหนังสือมาแล้ว เรื่องขอลูกรังไปลงด้านทิศใต้ของหมู่บ้านจะได้ไหมครับ  
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญคณะผู้บริหารตอบครับ  
ประธาน 
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกรณีไฟฟ้ารอก่อนครับ  
ปลัด อบต.     เขาหาผู้รับเหมาอยู่ยังไงจะให้ช่างลงไปประสานงานถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้อง  
     จ้างเหมาครับส่วนถนนลูกรังนึกว่าเสร็จไปแล้วเพราะว่าผมเห็นผู้รับเหมา  
     เอาเอกสารร้านห้างมาแล้วทั้ง หมู่ 12 หมู่  9 หมู่ 1 อนุมัติบันทึกเรียบร้อย  
     ประมาณการเรียบร้อยเดี๋ยวตามให้ครับได้แน่นอนครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - เชิญท่านมงคล ครับ  
ประธาน 
 
นายมงคล  ไชยสัตย์   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพช่วงนี้ก็เป็นวาระอ่ืนๆเรื่องกล้อง  
ส.อบต.หมู่ที่ 6     วงจรปิดบ้านสะอาดสมบูรณ์ยังไม่ได้เลยครับสําหรับเรื่องอ่ืนๆคือ  
     บ้าน ะอาด สมบูรณ์มีความเดือดร้อน เรื่อง น้ําทุกครั้งที่มีการประชุมสภา  
     ผมจะต้องพูดเรื่องน้ําขึ้นมาทุกที  
     ส่วนเรื่องการ เลือกคณะกรรมการในวันนี้ได้คณะกรรมการแปรญัตติ  
     จํานวน 3 คน 
     1. นายมงคล  ไชยสัตย์      เป็นประธาน 
     2. นายปิยะวัฒน์  พิมพ์มูล   เป็นเลขา  
     3. ร้อยตรีโยธิน  อุปรา       เป็นกรรมการ 
 
      
                                                เมื่อมีการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานคณะกรรมการแปรญัตติก็ได้  
     ประกาศให้สมาชิกสภาได้รับทราบและได้นัดหมายสมาชิกสภายื่นเสนอ  
     ขอแปรญัตติในวันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ครับ 
 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณีย์  - เชิญท่านปิยะวัฒน์ ครับ  
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ประธาน 
 
นายปิยะวัฒน์พิมมูล   - กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมมีเรื่องที่จะสอบถามไปถึงผู้บริหาร  
ส.อบต.หมู่ที่ 5     เกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคสล.จากถนนเส้นร้อยเอ็ด-จตุรพักตร์พิมานมาทาง  
     บ้านแม ตตอนนี้มีการก่อสร้างหรือยังครับแ ละอีกเส้นนึ่งครับจาก  
     บ้านนางประทุมทองสิทธิ ศาสตร์ ไปทางทิศตะวันออกโครงการที่  
     ท่านนายกได้จัดสรรให้ในส่วนของเงินงบประมาณเหลือจากในส่วนของ  
     ผู้รับเหมาอยากจะสอบถามว่าจะได้รับการก่อสร้างหรือเปล่า  
     ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณีย์  - เชิญท่านปลัด ครับ  
ประธาน 
 
นายสมบูรณ์  แข้คํา   - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพสําหรับกรณีของท่านมงคลเรื่องกล้อง  
ปลัด อบต.     วงจรปิดกําลังตามให้อยู่ครับส่วนเรื่องภัยแล้งท่านประสานไปยัง ส.ส  
     ให้ขยายเขตประปาก็น่าจะมีนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก  
     ส่วนท่านปิยะวัฒน์ถนนทั้งสองเส้นลงสัญญาเรียบร้อยเพราะแจ้ง  
     โครงการแล้วเ ข าส่งวัสดุพวกเ หล็ กไปทดสอบอยู่น่าจะเร็ว ๆนี้ 
     ทั้งหมด 6 เส้นที่เขาทําสัญญาแจ้งโครงการแล้วก็นําเรียนท่านสมาชิกครับ 
 
นายสมหวัง  วงศ์มะณี  - ก็คงชัดเจนนะครับมีท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกเชิญครับคงไม่มี  
ประธาน     นะครับขอแจ้งกับท่านสมาชิกคือคณะกรรมการที่จะแป รญัตติท่านก็ได้  
     ประกาศบอกท่านสมาชิกทุกท่านแล้วว่าวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ท่านจะรอ  
     รับที่หอประชุมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณส มาชิกทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
     เข้าประชุมทําหน้าที่ของเราอย่างสมบูรณ์ขอบคุณคณะผู้บริหาร 
     ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่มีส่วนร่วมในการประชุมในครั้งนี้ 
     ผมขอปิดการประชุมขอบคุณครับ 
 
ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
     ลงชื่อ       ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
      (นายภาษิต  ธุระกิจ)  
     ตําแหน่งเลขานุการสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
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    ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
      (นายสมหวัง  วงศ์มะณี)  
     ตําแหน่งรองประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  
 
     

    ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
      (นายทองอินทร์ กันลา ) 
     ตําแหน่งประธานสภา อบต.สะอาดสมบูรณ์  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ลงชื่อ     ผูจ้ดรายงานการประชุม  

        (นายภาษิต  ธุระกิจ)  

         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ 
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  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔  
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และขอรับรองรายงานการประชุมมีข้อความถูกต้อง ทั้งตัวอักษร ถ้อยคํา  
ตรงตามที่ได้มีการประชุมจริง  

 

  ลงชื่อ          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง  
            ( นายมงคล  ไชยสัตย์ )  
 

 

   ลงชื่อ          กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง  
             ( นายปิยะวัฒน์  พิมมูล )  
 

 
 
  ลงชื่อ            กรรมการตรวจรายงานการประชุม/รับรอง  
   ( ร้อยตรีโยธิน  อุปรา )  

 

  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สะอาดสมบูรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 

  (ลงชื่อ)     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสะอาดสมบูรณ์  

          ( นายทองอินทร์  กันลา )  

 
 
 

 


